

Số: /KH-SGDĐT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

## **KẾ HOẠCH**

### **Thực hiện Kế hoạch số 1043/KH-BGDĐT ngày 13/6/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trong ngành Giáo dục**

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-BGDĐT ngày 03/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” (Sau đây gọi là Quyết định 356);

Căn cứ Kế hoạch số 1043/KH-BGDĐT ngày 13/6/2023 của Bộ GDĐT về việc triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trong Ngành giáo dục (sau đây gọi là Kế hoạch 1043);

Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 1043 cụ thể, như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Xác định nhiệm vụ, giải pháp, hoạt động triển khai thực hiện tại Quyết định 356 và Kế hoạch 1043; thúc đẩy công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và kỹ năng phòng, chống ma túy (PCMT) cho đội ngũ cán bộ, quản lý, nhà giáo, người lao động (gọi chung là nhà giáo) và học sinh trong các cơ sở giáo dục, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên (gọi chung là học sinh trong nhà trường).

2. Tạo môi trường và cơ chế hoạt động PCMT, tạo chuyển biến mang tính đột phá về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng PCMT cho đội ngũ nhà giáo và học sinh trong nhà trường.

3. Đa dạng hóa nguồn đầu tư, hỗ trợ cho công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về PCMT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

4. Tăng cường công tác quản lý, hoàn thiện hệ thống văn bản về PCMT trong Ngành giáo dục; phòng ngừa hiệu quả, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

5. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng và tích cực triển khai kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

#### **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

Các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch của Bộ GDĐT thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” (sau đây gọi là Dự án), cụ thể như sau:

1. Thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo (hoặc Tiểu Ban Chỉ đạo) PCMT trong trường học, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo (hoặc Tiểu Ban Chỉ đạo) PCMT trong trường học.

2. Tổ chức nắm bắt thực trạng tệ nạn ma túy và công tác PCMT trong nhà trường.

3. Tổ chức truyền thông PCMT trong nhà trường.

4. Triển khai Bộ tài liệu giáo dục PCMT cho học sinh.

5. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về PCMT

6. Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục PCMT trong các hoạt động giáo dục của các cấp học.

7. Tăng cường công tác phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội.

8. Tăng cường trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền, giáo dục PCMT.

9. Tăng cường công tác xã hội hóa cùng chung tay PCMT trong trường học.

(Các nhiệm vụ giải pháp cụ thể được phân công triển khai thực hiện tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT quận huyện và các trường học trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo mục đích và tiến độ đề ra theo Kế hoạch này.

### IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các cơ sở giáo dục tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở GD&ĐT (qua phòng Giáo dục thường xuyên và Đại học) **trước ngày 15/6 và 15/11 hàng năm đến năm 2025.**

Phòng Giáo dục thường xuyên và Đại học, Sở GD&ĐT tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của Ngành giáo dục thành phố về Bộ GD&ĐT theo quy định.

### V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện gồm: Ngân sách nhà nước, kinh phí triển khai thực hiện Dự án cấp hàng năm, kinh phí xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

#### Nơi nhận:

- Vụ GDCTHHSV, Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Ban chỉ đạo 799 TP (CATP) (để b/c);
- BGĐ Sở GD&ĐT (để ch/đ);
- Phòng: GDTrH, GDTH, GDMN, TTra;
- Phòng GD&ĐT q/h;
- Đơn vị trực thuộc Sở;
- Trường THPT, PTCNCH, TT GDNN-GDTX q/h;
- Lưu: VT, GDTX&ĐH.

(để t/h)

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Thị Hòa**

## PHỤ LỤC

**Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 1043/KH-BGDĐT ngày 13/6/2023 của Bộ GDĐT về triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trong ngành Giáo dục**  
(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-SGDĐT ngày của Sở GDĐT)

TT	Nội dung	Chủ trì	Phối hợp	Thời gian thực hiện
<b>Năm 2023</b>				
<b>I</b>	<b>Kiến toàn bộ máy chỉ đạo, tổ chức thực hiện</b>			
1	Thành lập Ban chỉ đạo/Tiểu ban chỉ đạo phòng chống ma túy trong nhà trường	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành Công an (CA), Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Thông tin - Truyền thông (TTTT), các tổ chức đoàn thể	Tháng 6-12/2023
<b>II</b>	<b>Tổ chức nắm bắt thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại các cơ sở giáo dục</b>			
1	Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án năm 2023	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 6/2023
2	Thực hiện thống kê, báo cáo thường xuyên theo định kỳ và báo cáo đột xuất về công tác PCMT và biện pháp xử lý thành viên liên quan đến tệ nạn ma túy	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH của địa phương	Tháng 6-12/2023
3	Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê danh sách người học và cán bộ, nhà giáo có liên quan đến tệ nạn ma túy	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, gia đình người học, các cơ quan, đơn vị liên quan,	Tháng 6-12/2023

4	Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra sức khoẻ người học theo định kỳ và kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện sớm thành viên liên quan đến tệ nạn ma tuý	Nhà trường	Các ngành CA, Y tế, gia đình người học, các cơ quan, đơn vị liên quan.	Tháng 6-12/2023
5	Phối hợp với gia đình và địa phương nắm bắt tình hình cai nghiện đối với các trường hợp thành viên nghiện ma tuý.	Nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH, gia đình người học, các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 6-12/2023
6	Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, hội nghị tại các khu vực phức tạp về ma tuý để đánh giá thực trạng tình hình công tác tổ chức phòng PCMT của các nhà trường.	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 6-12/2023
<b>III</b>	<b>Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong nhà trường</b>			
1	Xây dựng kế hoạch truyền thông PCMT cho các thành viên trong nhà trường năm 2023	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH, các tổ chức đoàn thể.	Tháng 6/2023
2	Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận những thông tin, phản ánh của các thành viên nhằm tư vấn, hỗ trợ và giải đáp những vấn đề PCMT trong trường học	Các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH của địa phương	Tháng 6/2023
3	Xây dựng mô hình Câu lạc bộ “Học sinh PCMT” trong trường học	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH của địa phương	Tháng 6/2023
4	Tuyên truyền về các kỹ năng PCMT cho người học và cán bộ, nhà giáo trên các trang web, cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma tuý.	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 6-12/2023
5	Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCMT, nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho HS; định kỳ một năm 02 lần phối hợp tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin chuyên đề về PCMT cho HS tại nhà trường	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH, các tổ chức đoàn thể của địa phương	Tháng 6-12/2023

6	Tổ chức cho HS ký cam kết nghiêm túc chấp hành pháp luật về không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng ma túy; tích cực tham gia các hoạt động, phòng trào đấu tranh PCMT năm 2023	Các nhà trường	Các ngành CA, LĐT BXH của địa phương	Tháng 6/2023
<b>IV</b>	<b>Triển khai các bộ tài liệu giáo dục kỹ năng nhận biết, phòng chống ma túy cho học sinh các cấp theo chỉ đạo của Bộ GDĐT</b>	Sở GDĐT	Các phòng, đơn vị liên quan	
<b>V</b>	<b>Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống ma túy</b>			
1	Tổ chức tập huấn bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên cốt cán, các thành viên Câu lạc bộ "Học sinh PCMT" về kỹ năng PCMT, hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa của nhà trường theo kế hoạch năm 2023 và chỉ đạo của Bộ GDĐT	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Ngành CA, LĐT BXH, các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 10-12/2023
<b>VI</b>	<b>Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục PCMT trong các hoạt động giáo dục của các cấp học</b>			
1	Thực hiện tăng cường lồng ghép, bổ sung nội dung PCMT vào trong chương trình trải nghiệm, ngoại khóa cho học sinh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Ngành CA, LĐT BXH, các cơ quan, đơn vị liên quan	
<b>VII</b>	<b>Tăng cường công tác phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội</b>			
1	Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy cho học sinh	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐT BXH của địa phương, gia đình người học	Tháng 6-12/2023
2	Nắm bắt thông tin của học sinh liên quan đến tệ nạn ma túy, để kịp thời giáo dục, nhắc nhở và xử lý theo quy định	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐT BXH của địa phương, gia đình người học	Tháng 6-12/2023

<b>VIII</b>	<b>Công tác xã hội hóa cùng chung tay phòng, chống ma túy trong trường học</b>			
1	Chủ động kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị phối hợp để hỗ trợ nguồn lực về con người, tài nguyên, kinh phí thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa, bảo đảm nguồn huy động được thực hiện đúng mục đích, nhiệm vụ được giao; thực hiện lồng ghép vào các chương trình khác phù hợp với học sinh các cấp	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Ngành Công an, LĐTBXH, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan	Tháng 6-12/2023
<b>IX</b>	<b>Sơ kết đánh giá kết quả triển khai Dự án năm 2023</b>	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan	
<b>Năm 2024</b>				
<b>I</b>	<b>Tổ chức nắm bắt thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại các cơ sở giáo dục</b>			
1	Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án năm 2024	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 01/2024
2	Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê danh sách người học và cán bộ, nhà giáo có liên quan đến tệ nạn ma túy	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, gia đình người học, các cơ quan, đơn vị liên quan,	Tháng 01-12/2024
3	Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra sức khoẻ người học theo định kỳ và kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện sớm thành viên liên quan đến tệ nạn ma túy	Nhà trường	Các ngành CA, Y tế, gia đình người học, các cơ quan, đơn vị liên quan.	Tháng 01-12/2024
4	Phối hợp với gia đình và địa phương nắm bắt tình hình cai nghiện đối với các trường hợp thành viên nghiện ma túy.	Nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH, gia đình người học, các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 01-12/2024

5	Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, hội nghị tại các khu vực phức tạp về ma túy để đánh giá thực trạng tình hình công tác tổ chức PCMT của các nhà trường	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐT BXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 6,7,8/2024
<b>II</b>	<b>Tổ chức tuyên truyền PCMT trong nhà trường</b>			
1	Xây dựng kế hoạch truyền thông PCMT cho các thành viên trong nhà trường năm 2024	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐT BXH, các tổ chức đoàn thể.	Tháng 01,02/2024
2	Tuyên truyền về các kỹ năng PCMT cho người học và cán bộ, nhà giáo trên các trang web, cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy.	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐT BXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 01-12/2024
3	Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCMT, nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho HS; định kỳ một năm 02 lần phối hợp tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin chuyên đề về PCMT cho HS tại nhà trường	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐT BXH, các tổ chức đoàn thể của địa phương	Tháng 01-12/2024
4	Tổ chức cho HS ký cam kết nghiêm túc chấp hành pháp luật về không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng ma túy; tích cực tham gia các hoạt động, phòng trào đấu tranh PCMT năm 2024	Các nhà trường	Các ngành CA, LĐT BXH của địa phương	Tháng 01/2024
<b>III</b>	<b>Tiếp tục triển khai bộ tài liệu giáo dục kỹ năng nhận biết, PCMT cho học sinh các cấp học</b>	Sở GDĐT	Các phòng, đơn vị liên quan	Tháng 01-12/2024
<b>IV</b>	<b>Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống ma túy</b>			
1	Tổ chức tập huấn bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên cốt cán, các thành viên Câu lạc bộ "Học sinh PCMT" về kỹ năng PCMT, hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa của nhà trường theo kế hoạch năm 2024 và chỉ đạo của Bộ GDĐT	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Ngành CA, LĐT BXH, các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 6-12/2024

<b>V</b>	<b>Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục PCMT trong các hoạt động giáo dục của các cấp học</b>			
1	Thực hiện lồng ghép, bổ sung nội dung PCMT vào trong chương trình trải nghiệm, ngoại khóa cho học sinh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Ngành CA, LĐTBXH, các cơ quan, đơn vị liên quan	
<b>VI</b>	<b>Tăng cường công tác phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội</b>			
1	Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy cho học sinh	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH của địa phương, gia đình người học	Tháng 01,02/2024
2	Nắm bắt thông tin của học sinh liên quan đến tệ nạn ma túy, để kịp thời giáo dục, nhắc nhở và xử lý theo quy định	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH của địa phương, gia đình người học	Tháng 01-12/2024
<b>VII</b>	<b>Công tác xã hội hóa cùng chung tay phòng, chống ma túy trong trường học</b>			
1	Chủ động kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị phối hợp để hỗ trợ nguồn lực về con người, tài nguyên, kinh phí thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa, bảo đảm nguồn huy động được thực hiện đúng mục đích, nhiệm vụ được giao; thực hiện lồng ghép vào các chương trình khác phù hợp với học sinh các cấp	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Ngành Công an, LĐTBXH, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan	Tháng 01-12/2024
<b>VIII</b>	<b>Tăng cường trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền, giáo dục PCMT</b>			
1	Trang bị cho Câu lạc bộ "Học sinh PCMT" của các cơ sở giáo dục thuộc địa phương kinh tế khó khăn và trọng điểm về PCMT thiết bị, công nghệ đầu cuối phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục PCMT	Sở GDĐT, phòng GDĐT, nhà trường tham mưu, đề xuất UBND các cấp		Tháng 01-12/2024



<b>IX</b>	<b>Sơ kết đánh giá kết quả triển khai Dự án năm 2024</b>	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan	
<b>Năm 2025</b>				
<b>I</b>	<b>Tổ chức nắm bắt thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại các cơ sở giáo dục</b>			
1	Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án năm 2025	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBOXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 01/2025
2	Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê danh sách người học và cán bộ, nhà giáo có liên quan đến tệ nạn ma túy	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBOXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, gia đình người học, các cơ quan, đơn vị liên quan,	Tháng 01-12/2025
3	Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe người học theo định kỳ và kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện sớm thành viên liên quan đến tệ nạn ma túy	Nhà trường	Các ngành CA, Y tế, gia đình người học, các cơ quan, đơn vị liên quan.	Tháng 01-12/2025
4	Phối hợp với gia đình và địa phương nắm bắt tình hình cai nghiện đối với các trường hợp thành viên nghiện ma túy.	Nhà trường	Các ngành CA, LĐTBOXH, gia đình người học, các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 01-12/2025
5	Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, hội nghị tại các khu vực phức tạp về ma túy để đánh giá thực trạng tình hình công tác tổ chức phòng, chống ma túy của các nhà trường	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBOXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 6,7,8/2025
<b>II</b>	<b>Tổ chức tuyên truyền PCMT trong nhà trường</b>			
1	Xây dựng kế hoạch truyền thông phòng, chống ma túy cho các thành viên trong nhà trường năm 2025	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBOXH, các tổ chức đoàn thể.	Tháng 01,02/2025

2	Tuyên truyền về các kỹ năng PCMT cho người học và cán bộ, nhà giáo trên các trang web, cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy.	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 01-12/2025
3	Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCMT, nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho HS; định kỳ một năm 02 lần phối hợp tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin chuyên đề về PCMT cho HS tại nhà trường	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH, các tổ chức đoàn thể của địa phương	Tháng 01-12/2025
4	Tổ chức cho HS ký cam kết nghiêm túc chấp hành pháp luật về không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng ma túy; tích cực tham gia các hoạt động, phòng trào đấu tranh PCMT năm 2025	Các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH của địa phương	Tháng 01/2025
<b>III</b>	<b>Tiếp tục triển khai bộ tài liệu giáo dục kỹ năng nhận biết, PCMT cho học sinh các cấp học</b>	Sở GDĐT	Các phòng, đơn vị liên quan	Tháng 01-12/2025
<b>IV</b>	<b>Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống ma túy</b>			
1	Tổ chức tập huấn bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên cốt cán, các thành viên Câu lạc bộ "Học sinh PCMT" về kỹ năng PCMT, hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa của nhà trường theo kế hoạch năm 2025 và chỉ đạo của Bộ GDĐT	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Ngành CA, LĐTBXH, các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 6-12/2025
<b>V</b>	<b>Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục PCMT trong các hoạt động giáo dục của các cấp học</b>			
1	Thực hiện lồng ghép, bổ sung nội dung PCMT vào trong chương trình trải nghiệm, ngoại khóa cho học sinh năm học 2025-2026 theo chỉ đạo của Bộ GDĐT	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Ngành CA, LĐTBXH, các cơ quan, đơn vị liên quan	
<b>VI</b>	<b>Tăng cường công tác phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội</b>			

1	Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy cho học sinh	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH của địa phương, gia đình người học	Tháng 01,02/2025
2	Nắm bắt thông tin của học sinh liên quan đến tệ nạn ma túy, để kịp thời giáo dục, nhắc nhở và xử lý theo quy định	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành CA, LĐTBXH của địa phương, gia đình người học	Tháng 01-12/2025
<b>VII</b>	<b>Công tác xã hội hóa cùng chung tay phòng, chống ma túy trong trường học</b>			
1	Chủ động kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị phối hợp để hỗ trợ nguồn lực về con người, tài nguyên, kinh phí thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa, bảo đảm nguồn huy động được thực hiện đúng mục đích, nhiệm vụ được giao; thực hiện lồng ghép vào các chương trình khác phù hợp với học sinh các cấp	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Ngành Công an, LĐTBXH, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan	Tháng 01-12/2025
<b>VIII</b>	<b>Tăng cường trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền, giáo dục PCMT</b>			
1	Trang bị cho Câu lạc bộ "Học sinh PCMT" của các cơ sở giáo dục thuộc địa phương kinh tế khó khăn và trọng điểm về PCMT thiết bị, công nghệ đầu cuối phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục PCMT	Sở GDĐT, phòng GDĐT, nhà trường tham mưu, đề xuất UBND các cấp		Tháng 01-12/2025
<b>IX</b>	<b>Tổng kết đánh giá kết quả triển khai Dự án</b>	Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường	Các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan	Tháng 12/2025